

เกษตรฯ ประกาศความสำเร็จ ผลการดำเนินโครงการเกษตรยั่งยืน1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศความสำเร็จจากผลการดำเนินงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ภายใต้ชื่อเดิมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เผยผลสำเร็จจากสิ่งชุมชนเลือกเอง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลความสำเร็จจากการดำเนินโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน” ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เดิม) พบว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเป็นภาพกว้าง โดยมีส่วนในการผลักดันให้เกษตรกรมีความกล้าคิด และกล้าทำ ตลอดจนเกิดการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน ทำให้ผลการดำเนินโครงการอันเกิดจากความต้องการของชุมชนเกิดผลสำเร็จและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้เกิดการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 800 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศและเชิดชูความสำเร็จของชุมชนที่มีผลการดำเนินงานในโครงการที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จให้เห็นที่รับทราบกันทั่วไป โดยผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โครงการระดับประเทศ ซึ่งรางวัลที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน 7 ด้าน คือ 1. ด้านความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ด้านความคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน กลุ่มสมาชิก 3. ด้านความมั่นคงและความยั่งยืนของโครงการ 4. ด้านคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 5. ด้านความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพสินค้า 6. ด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 7. ด้านการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ มีรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล แบ่งเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ ประเภทชุมชนดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี อันดับ 2 ชุมชนที่ 10 ต.ยี่ล้น อ.เวียงชัยชาญ จ.อ่างทอง อันดับ 3 ชุมชนหนองสนธิ ต.หนองสนธิ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และแบ่งตามประเภทโครงการอีก 9 ด้าน คือ 1. ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าวพื้นเมือง (พันธุ์ดี-ทับสะแก) เขาล้านตอนบน ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 3. ด้านการจัดการศัตรูพืช ได้แก่ โครงการผลิตแตนเบียนบราคอนตำบลนางตะเคียน ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 4. ด้านฟาร์มชุมชน ได้แก่ โครงการฟาร์มชุมชน ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 5. ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตร ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 6. ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โครงการเลี้ยงเป็ดไข่และการแปรรูปแขวงทรายกองเนิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 7. ด้านประมง ได้แก่ โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 8. ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ โครงการการผลิตดินเพาะต้นกล้า ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 9. ด้านการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบนวัตกรรม ต.บันได อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นอกจากการมอบรางวัลต่างๆ แล้วนั้น กรมฯ ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่นให้กับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลประเภทชมเชยอีก 50 รางวัล รวมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 อีก 30 รางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 จำนวน 18 หน่วยงาน อย่างไรก็ตามจากความสำเร็จในโครงการดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนต่างๆ เกิดความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาล และพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานที่มีส่วนช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะต่อยอดสนับสนุนเกษตรกรในโครงการอื่นๆ ต่อไป